

ฉบับที่ 8/2545

### ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2545

เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2545 ยังขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ปัจจัยหลักการ ขยายตัวมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจาก (1) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น (2) การส่งออกที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี (3) การส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ นอกจากนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจใน เดือนนี้ยังเป็นผลจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โดยเฉพาะการเร่งใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวยังชะลอตัว จากการแข่งขันในประเทศและปัญหาความไม่สงบชายแดนไทย-พม่า เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ยกเว้นการก่อสร้างยังมีทิศทางที่ดีอยู่และกระจายตัวในหลายจังหวัด ส่วนภาคการเงิน สินเชื่อยังคงลดลงต่อเนื่องแต่มีทิศทางดีขึ้น ขณะที่เงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ภาคเกษตร** ผลผลิตโดยรวมของพืชสำคัญในภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2545 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.2 ตามปริมาณผลผลิตล้นจี่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.7 เป็นสำคัญ ขณะที่ผลผลิตของพืชสำคัญอื่นได้แก่ ข้าวนาปรัง กระเทียม ถั่วเหลือง และข้าวโพด ลดลงจากปีก่อนจากภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย สำหรับราคาซื้อขายผลผลิตโดยรวมในเดือนพฤษภาคม 2545 สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.9 โดยกระเทียม ข้าวโพด ข้าวนาปรัง และถั่วเหลือง ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.4, 23.4, 17.8 และ 5.0 ตามลำดับ ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลงและความต้องการรับซื้อที่มีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามราคาลิ้นจี่เกรดคละลดลงร้อยละ 57.2 ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น จากผลผลิตและราคาซื้อขายผลโดยรวมที่สูงขึ้นส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.3

**2. ภาคอุตสาหกรรม** ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.5 ส่วนใหญ่เป็น การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้า เเลนส์ และอัญมณี ไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮองกง และเยอรมนี สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศที่สำคัญคือ การผลิตสังกะสีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ตามความต้องการภายในประเทศ

**3. ภาคบริการ** ชะลอตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากการแข่งขันส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ และสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-พม่า รวมทั้งเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปีที่แล้ว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่ภาคเหนือชะลอตัวลง ทั้งนี้เครื่องชี้ภาคบริการสำคัญได้แก่ ราคาห้องพักเฉลี่ยและอัตราการเข้าพักลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.6

และ 5.5 ตามลำดับ ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารชะลอตัว โดยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.1 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เดือนเดียวกันปีก่อน

**4. การใช้จ่ายภาคเอกชน** ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากรายได้ในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำ การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ และการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยเฉพาะบัตรเครดิต สำหรับเครื่องใช้การใช้จ่ายภาคเอกชนสำคัญที่ยังขยายตัวได้แก่ ยอดจดทะเบียนรถ จักรยานยนต์และรถยนต์เพิ่มขึ้นจากรยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 26.2 และ 17.8 ตามลำดับ สำหรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 57.4 ส่วนหนึ่งเกิดจากการชำระภาษีค้างจ่ายของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (หากไม่รวมรายการดังกล่าวจะทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัวเพียงร้อยละ 15.4) เป็นที่น่าสังเกตว่าภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัดสะท้อนการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

**5. การลงทุนภาคเอกชน** ชะลอตัว แม้ว่าการก่อสร้างภาคเอกชนจะขยายตัวต่อเนื่อง (โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากรยะเดียวกันปีก่อนสองเท่าตัว โดยเฉพาะจังหวัดสำคัญ เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก เชียงราย และลำปาง เพิ่มขึ้น 8.8, 2.5, 1.4 และ 1.6 เท่าตัว ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก หอพัก อาคารเรียน และโรงแรม) แต่การลงทุนผลิตจริงปรากฏว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่จำนวน 63 โรงงาน เงินลงทุนลดลงจาก 492.1 ล้านบาท เดือนเดียวกันปีก่อน เหลือ 388.7 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมี 5 โครงการเท่ากับระยะเดียวกันปีก่อน แต่เงินลงทุนลดลงจาก 1,595.0 ล้านบาท เหลือ 297.0 ล้านบาท

**6. การใช้จ่ายภาครัฐ** เร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ระยะเดียวกันปีก่อน จากรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 และ 3.9 ตามลำดับ ทางด้านรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.7 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.4 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 ระยะเดียวกันปีก่อนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 8,550.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเทียบกับที่ขาดดุล 8,332.0 ล้านบาท ระยะเดียวกันปีก่อน

**7. การค้าต่างประเทศ** การส่งออกขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 เป็น 123.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของยุโรปและเอเชียที่เพิ่มขึ้น ขณะที่คำสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะชะลอตัวลง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับมีบางอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตและโอนคำสั่งซื้อจากบริษัทแม่มาที่บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ทางด้านการส่งออกผ่านชายแดน ชะลอตัวจากเดือนก่อนมากโดยเฉพาะกับพม่า เนื่องจากเกิดสถานการณ์ความไม่

สงบบริเวณชายแดน ทำให้พม่าสั่งปิดด่านชายแดนทุกแห่งที่ติดต่อกับไทย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นมา

สำหรับการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.1 เป็น 85.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนหนึ่งจากโรงงานบางแห่งนำเข้าเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม และส่วนหนึ่งจากการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นตามการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 37.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับที่เกินดุล 26.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. ระยะเดียวกันปีก่อน

**8. ระดับราคา** ราคาสินค้าในเดือนพฤษภาคม 2545 ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.7 แต่สูงขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ราคาลดลงร้อยละ 1.2 ตามราคาข้าวหอมมะลิและผลไม้สดที่ลดลงค่อนข้างมาก สินค้าในหมวดที่มีใช้อาหารและเครื่องดื่ม ราคาลดลงร้อยละ 0.4 ตามราคาน้ำมันที่ลดลง

**9. ภาคการเงิน** สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2545 มียอดคงค้างลดลงร้อยละ 3.1 เหลือ 169,195.4 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงร้อยละ 12.5 ระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อในบางประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง และสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น ขณะที่เงินฝากมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เป็น 296,655.4 ล้านบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ระยะเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้สภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์สูง อัตราสินเชื่อต่อเงินฝาก ลดลงจากร้อยละ 62.7 ระยะเดียวกันปีก่อน เหลือร้อยละ 57.0

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

2 กรกฎาคม 2545